

Số: 5/6 /BC-UBND

Mỹ Tú, ngày 28 tháng 11 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023**  
**và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Tú.

Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-HĐND, ngày 31/10/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Tú, về việc tổ chức kỳ họp lần thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) của Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Tú, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026;

Ủy Ban nhân dân huyện Mỹ Tú báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 như sau:

**I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ**

Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên chỉ đạo thực hiện thi hành tiết kiệm chống lãng phí theo quy định tại Thông tư 188/TT-BTC, ngày 10/12/2014 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn một số điều của nghị định 84/2014/NĐ-CP, ngày 08/09/2014 quy định một số điều của luật thi hành tiết kiệm chống lãng phí; Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; Chương trình số 02/CTr-UBND, ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh Sóc Trăng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

**II. KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRÊN CÁC LĨNH VỰC**

**1. Quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước.**

Trong năm tình hình sử dụng ngân sách chi thường xuyên đảm bảo theo đúng dự toán đã được Hội đồng nhân dân thông qua. Các khoản chi thường xuyên thực hiện chi đúng định mức, chi tiêu và chế độ đã được quy định tổng chi thường xuyên 459.846/488.745 triệu đồng, đạt 94,09% dự toán.

Thực hiện Chương trình số 02/CTr-UBND, ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023, huyện đã thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, trốn thuế, thu hồi nợ thuế. Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng hiệu quả, bền vững; đảm bảo chi cho con người, an sinh xã hội và chi cho quốc phòng, an ninh. Tiếp tục quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; quản lý, điều hành ngân sách nhà nước hiệu quả, tiết

kiệm, đúng quy định; chủ động rà soát các chính sách, nhiệm vụ trùng lặp, kém hiệu quả, sắp xếp thứ tự ưu tiên các khoản chi thực hiện theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện trong năm 2023 để hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chỉ trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, đề án, nhiệm vụ mới khi thực sự cần thiết và có nguồn bảo đảm; dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định; không bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa ban hành.

Triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách; cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách như: Chi mua sắm công, khánh tiết, hội thảo, hội nghị.... Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định tại Quyết định số 1629/QĐ-TTg, ngày 23/11/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 để tạo nguồn cải cách tiền lương trong năm 2023: 4.856 triệu đồng, 70% nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách so với dự toán năm 2022 để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định.

Kết quả tiết kiệm dự toán được giao tự chủ đối với các đơn vị trên địa bàn huyện có chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ 11 tháng đầu năm với số tiền 977.858 triệu đồng ước thực hiện năm 2023 với số tiền 2.927 triệu đồng.

Tiếp tục thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính của cơ quan. Chi tiêu tiết kiệm và sử dụng đúng mục đích, đúng kế hoạch và có hiệu quả nguồn kinh phí cấp, thực hiện công khai các khoản thu – chi tài chính tại cơ quan, đơn vị. Triển khai việc giao quyền tự chủ toàn diện cho khu vực sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Khuyến khích các đơn vị sự nghiệp đổi mới nâng cao loại hình, từng bước giảm chi hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập để cơ cấu lại ngân sách nhà nước, cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập của viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Thực hiện theo quy định của Chính phủ và UBND tỉnh về việc cắt giảm các số lượng các cuộc họp, hội nghị, tọa đàm không cần thiết.

Các đơn vị tự cân đối các khoản chi thường xuyên từ nguồn kinh phí được UBND huyện giao đầu năm. Đối với các khoản phát sinh đột xuất được thẩm định theo đúng nội dung, định mức đã được quy định.

## **2. Chi đào tạo**

Kinh phí chi đào tạo thực hiện chi theo Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND, ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Sóc Trăng v/v ban hành quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND, ngày 27/06/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Chỉ chi hỗ trợ đối với các đối tượng đã được

UBND tỉnh cử đi học, các trường hợp khác chỉ chi hỗ trợ học phí, khuyến khích các đơn vị hỗ trợ chi phí ăn, ở, đi lại và các khoản khác từ nguồn kinh phí đã được giao khoán từ đầu năm. Hạn chế triệt để kinh phí đi nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm.

### **3. Về mua sắm tài sản công**

Thực hiện theo Thông tư số 58/2016/TT-BTC, ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết sử dụng vốn nhà nước để mua sắm và duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

Thực hiện đúng quy định theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg, ngày 31/12/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị.

Đối với các khoản mua sắm số lượng lớn như mua sắm trang thiết bị cho ngành trên địa bàn huyện thực hiện theo hình thức mua sắm tập trung.

Các khoản chi mua sắm với tổng số tiền trên 100 triệu đồng đều có tổ chức đấu thầu mua sắm nhằm lựa chọn những đơn vị cung cấp hợp lý. Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng định mức, tiêu chuẩn và chế độ quy định đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Thẩm định trình 12 dự toán với số tiền: 1.331 triệu đồng, trong đó có 01 gói thầu, mua sắm tập trung thiết bị làm việc bộ phận một cửa các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mỹ Tú, đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xong, kết quả trúng thầu 346.390 triệu đồng/401.753 triệu đồng, tiết kiệm cho ngân sách 55,36 triệu đồng.

- Về thanh lý tài sản: Tổng số tiền thu bán thanh lý tính đến thời điểm hiện tại: 64.120.763 đồng.

### **4. Tổ chức bộ máy, quản lý lao động, thời gian lao động.**

Huyện đã giao biên chế cho các đơn vị sự nghiệp, các ngành chuyên môn tại Quyết định số 428/QĐ-UBND, ngày 20/02/2023 và Quyết định số 446/QĐ-UBND, ngày 22/02/2023 đảm bảo quản lý chặt chẽ biên chế. Giao biên chế không vượt quá số đã được cấp thẩm quyền giao. Các cơ quan đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế được giao phải xem xét, cắt giảm phù hợp.

Tất cả các đơn vị, ban ngành, đoàn thể các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện điều ban hành nội quy, quy định, quy chế chi tiêu nội bộ công khai kinh phí. Đảm bảo chất lượng giờ giấc làm việc, trang thiết bị như: tắt các thiết bị khi không sử dụng tiết kiệm điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, nhiên liệu công tác.

### **5. Trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công.**

Thực hiện phân bổ, giao kế hoạch vốn và giải ngân các công trình đầu tư công theo kế hoạch vốn.

Thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư, chỉ quyết định chủ trương đầu tư các dự án có hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công. Rà soát, cắt giảm, tạm dừng các hạng mục công trình chưa thật sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp, hạn chế các nội dung phát sinh dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công xây dựng. Triển khai có hiệu quả và quản lý tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo theo đúng đối tượng, đảm bảo tiến độ, tiết kiệm và hiệu quả.

### **6. Hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí.**

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thực hiện năm đến nay trên địa bàn huyện Mỹ Tú chưa phát hiện trường hợp vi phạm.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo tích cực triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến các cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện. Qua đó, đã khắc phục được những hạn chế, yếu kém, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Hầu hết các đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện tốt Chương trình số 02/CTr-UBND, ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh Sóc về việc chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; tích cực trong thực hiện các cơ chế quản lý tài chính, đặc biệt là thực hiện quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: Công tác xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở một số cơ quan còn chậm và chung chung; chưa thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo.

### **VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024**

1. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thực hiện các mục tiêu thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí (THTK CLP) gắn với công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên, phân công rõ ràng trách nhiệm của từng cơ quan, xác định kết quả (THTK CLP) là tiêu chí để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ công chức, viên chức.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện nghiêm Chương trình số 02/CTr-UBND, ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh Sóc Trăng, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

3. Thực hiện công khai theo đúng quy định của pháp luật trong việc: Mua sắm tài sản, sử dụng trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại, công khai quản lý,

sử dụng trụ sở làm việc và các tài sản khác thuộc cấp quản lý. Công khai minh bạch các khoản thu, chi hoạt động của các cơ quan, tổ chức và ngân sách địa phương.

4. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định của Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công cũng như việc quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý, thực hiện kiên trì, kiên quyết có hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Trên đây Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Hội đồng nhân dân huyện. /: *VT*

**Nơi nhận:**

- HĐND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Việt Phú*  
Nguyễn Việt Phú

